



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกพื้นที่

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติไม่ปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ที่ราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ยังคง ๒๙ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) ๓๗ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ๑๑ จังหวัด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ตามมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่มีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในการเปิดกิจการ/กิจกรรมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยอนุญาตให้เปิดกิจการเพิ่มเติมตามความพร้อมและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่ โดยให้หน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) ขึ้นสูงสุดเต็มจำนวน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวน และจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล การจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม หรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงาน แบบ Work from Home ผ่านระบบลงทะเบียนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บุคลากร มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น หรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจน หรือที่ได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า เท่านั้น และเป็นการปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรุต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย